

GUƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT THÁNG 2/2023 **ĐỖ NGỌC MINH KHUÊ – CÔ BẠN HỌC ĐÁNG MẾN LỚP 6A4**

Mỗi ngày đến trường, chúng em đều có cơ hội để trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ, không chỉ thu nhận thêm kiến thức mà còn là khoảng thời gian đáng quý để hiểu và yêu quý hơn những người bạn quanh mình. Lớp 6A4 chúng em mỗi bạn một vẻ: có bạn thì hoạt bát, hiếu động; có bạn lại nhút nhát; có bạn tài năng và cũng có bạn thật đáng mến!



Là một lớp trưởng, một người bạn học thẳng tính, ngay lần đầu gặp bạn Đỗ Ngọc Minh Khuê, em chưa thật sự hiểu rõ về bạn, tuy nhiên những gì bạn ấy làm được sau đó đã khiến em rất bất ngờ. Từ những buổi đi học đầu tiên, em nhận thấy bạn là một người hòa đồng, cởi mở, tích cực hỗ trợ thầy cô, giúp đỡ bạn bè trong khả năng có thể. Không chỉ vậy, Minh Khuê còn rất có tinh thần trách nhiệm với những công việc được giao. Bạn có thể dùng hàng giờ để tìm kiếm thông tin và tư liệu về vấn đề nhất định.

Minh Khuê cũng là một người bạn rất nghiêm khắc với bản thân. Những khi mắc sai lầm, bạn luôn lấy những sai lầm đó làm bước đệm để tiến bộ hơn,

trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân. Bởi vậy, chưa bao giờ bạn ngại nghe những lời góp ý của thầy cô và bạn học.



Ngoài ra, bạn còn là một học sinh gương mẫu với thành tích nổi trội. Khuê học tốt đều các môn, đặc biệt là Ngoại ngữ. Bạn ấy có thể giao tiếp tiếng

Anh một cách rất tự tin với giọng nói truyền cảm, cuốn hút. Không chỉ vậy, Minh Khuê còn rất tích cực tham gia hoạt động, phong trào của lớp, của



nhà trường. Bạn đã từng hát chính trong phần thi Văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của lớp; cũng chính Khuê đã xuất sắc thuyết trình



tiếng Anh về gian hàng ẩm thực của chúng em trong “Ngày hội nói tiếng Anh và văn hóa ẩm thực” do nhà trường tổ chức – kết quả dành giải Nhì của hội thi.

Với những trải nghiệm thú vị và nhiều thể mạnh của bản thân, hy vọng Minh Khuê sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được những mong muốn trong tương lai. Đối với cá nhân em, sẽ thật khó để không yêu quý người bạn tuyệt vời này!

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN